

**ĐÔNG HƯNG**

**Mở rộng diện tích cây màu vụ đông**

*Do ảnh hưởng của mưa lũ và triều cường đầu tháng 10/2017, gần 2.000ha cây vụ đông ủa ấm của nông dân huyện Đông Hưng bị ngập úng, hầu hết bị chết. Ngay sau khi nước rút, bà con khẩn trương trồng lại những diện tích bị hỏng, chăm sóc những diện tích còn lại và mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông ủa lạnh với mong muốn vụ đông sẽ bù lại thiệt hại của vụ lúa mùa và cây màu vụ đông ủa ấm.*

“**N**hìn thành quả lao động của mình bị thiên tai cướp mất, ai cũng xót xa, song cứ ngồi mà than thở cũng không lấy lại được, vì vậy bà con thôn Cốc chúng tôi động viên nhau khẩn trương ra đồng trồng lại những diện tích bị hỏng vụ đông đã hỏng do ngập úng lâu” - ông Nguyễn Xuân Tinh, thôn Cốc (Phú Châu) chia sẻ. Đang phủ rơm cho luống rau cải mới gieo, ông Bùi Đức Cảnh, thôn Cốc cho biết: 2 sào bí xanh và rau cải của gia đình đang phát triển tốt thì bị mưa ngập nhiều ngày, biết chắc chắn sẽ hỏng nên tôi đã chủ động mua giống bí xanh về làm bầu ở nhà, mới đặt ra ruộng được vài ngày, còn rau cải cũng mới gieo lại. Thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng khoán, lúa mùa bị ngập, năng suất chỉ còn khoảng 1 tạ/sào, cây màu vụ đông ủa ấm cũng hỏng, chán thì chán nhưng vẫn phải khôi phục sản xuất vụ đông bằng dưa chuột, rau cải các loại và khoai tây. Mong thời tiết thuận hòa để cây sinh trưởng, phát triển tốt, giá cả ổn định bù lại thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Biên, thôn Tây Bình Cách (Đông Xá) cho biết: Vụ đông ủa ấm gia đình đầu tư hàng triệu đồng trồng 7 sào bí đỏ, bí xanh và dưa chuột. Đợt mưa dài ngày đã làm 2 sào bí xanh bị xóa sổ hoàn toàn, vớt vát được 5 sào bí đỏ và dưa chuột nhưng phải dùng thêm tiền triệu mua phân bón thúc mà bí xanh giờ mới dài khoảng 1m, ít nhánh, bắt đầu có hoa lại toàn hoa đực, nếu không bị mưa úng thì giờ đã cất ngon bí bán được khá tiền, quả cũng đã gần cho thu hoạch. Rất may, gia đình còn vớt vát được một luống dưa chuột, hiện đã cho thu hoạch, mỗi ngày hái được hơn 10kg dưa, bán được hơn 100.000 đồng/luống. Gia đình đã đăng ký trồng 2 sào khoai tây và một số diện tích su hào, bắp cải để bù đắp thiệt hại về lúa mùa và cây màu vụ đông ủa ấm. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Giám đốc HTX DVNN xã Đông Xá cho biết: Đông Xá vốn là “thủ phủ” cây bí của huyện Đông Hưng, nhưng trên 100ha bí của bà con đã bị thiệt hại do mưa nhiều, hiện nay HTX đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chăm sóc,

phun trừ sâu bệnh cho một số ít diện tích bí được cứu và tập trung làm đất, phân đất trồng 50ha khoai tây và 30ha rau màu ủa lạnh các loại. So với đề án sản xuất năm 2017, bà con đã đăng ký mở rộng diện tích trồng cây khoai tây ủa lạnh từ 7ha lên 50ha. HTX chỉ đạo đội thủy nông bơm nước vào lòng máng 4 ngày một lần để bà con có nước tưới rau mà không ảnh hưởng đến việc làm đất trồng khoai tây. Cũng với quyết tâm mở rộng diện tích cây màu vụ đông ủa lạnh để bù đắp thiệt hại về lúa mùa và cây màu vụ đông ủa ấm, nông dân xã Phú Châu đã đăng ký trồng gần 30ha khoai tây và rau màu các loại thay vì 7ha đã đăng ký trong đề án sản xuất vụ đông năm 2017. Chia sẻ với những thiệt hại của nông dân, giúp bà con khôi phục sản xuất vụ đông, mở rộng diện tích cây màu vụ đông ủa lạnh, ngoài hỗ trợ của tỉnh trên 370kg giống khoai tây, dưa chuột bò chịu lạnh 36 triệu đồng, huyện Đông Hưng còn hỗ trợ trên 1,5 tấn hạt giống rau ủa lạnh các loại, 2,2 tấn hạt giống ngô, 140kg hạt giống bí xanh, bí đỏ cho bà con gieo trồng kịp thời vụ. Hiện hạt giống rau, ngô, bí đã được các HTX nhận và cấp phát, bà con cũng đã đưa ra ruộng. Riêng giống khoai tây sẽ nhận và cấp phát vào đầu tháng 11. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các địa phương tập trung làm thủy lợi để điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ xuân năm 2018.

Có sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, của huyện, sự khuyến khích, động viên, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nông dân huyện Đông Hưng đang tập trung chăm sóc và trồng mới cây màu vụ đông, phân đất trồng trên 800ha khoai tây (tăng so với đề án sản xuất năm 2017 trên 300ha), dưa chuột bò chịu lạnh gần 10ha, rau ủa lạnh các loại trên 2.000ha (tăng so với đề án sản xuất năm 2017 hàng chục héc-ta).

**THU HIỀN**



Nông dân xã Phú Châu (Đông Hưng) kịp thời trồng lại những diện tích cây vụ đông đã chết vì ngập úng.

**THANH NIÊN DUY NHẤT**  
**Năng động phát triển kinh tế**

*Ở xã thuần nông, xa trung tâm, điều kiện phát triển kinh tế không thuận lợi nhưng nhờ năng động, nhạy bén và giàu ý chí, nhiều đoàn viên, thanh niên xã Duy Nhất (Vũ Thu) đã vươn lên trở thành chủ trang trại, gia trại, giám đốc doanh nghiệp trẻ, góp phần làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.*

**N**hờ dám nghĩ, dám làm, hơn 30 tuổi, anh Phạm Văn Chiêu, thôn Đức Long trở thành ông chủ gia trại có số vốn đầu tư hơn nửa tỷ đồng. Anh Chiêu chia sẻ: Gia trại của tôi thường xuyên nuôi hơn chục con lợn nái và 300 - 400 con lợn thịt/lúa. Năm 2016 trở về trước, giá lợn ổn định, anh Chiêu có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Khoảng 1 năm nay, giá lợn xuống dốc, thu nhập từ gia trại của anh Chiêu cũng bị giảm sút. Tuy nhiên, với bản lĩnh, tinh thần vượt khó của thanh niên, anh Chiêu không nản chí mà tìm hướng chăn nuôi bền vững, ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình ngay tại quê hương.

Không giống anh Chiêu, anh Phạm Quang Phú, thôn Văn Thái lại phát triển kinh tế theo hướng đi khác. 10 năm trước, ở tuổi 22, anh Phú mạnh dạn mở cơ sở sản xuất, lắp ráp đồ cơ khí ở địa phương. Năm 2011, để mở rộng khách hàng và thuận tiện công việc, anh thành lập doanh nghiệp tự nhân phát triển cơ sở sản xuất tại thị trấn Vũ Thu. Kiên trì vượt khó mở rộng sản xuất, anh Phú đã phát triển cơ sở sản xuất trở thành Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Quang Phú, tạo được uy tín với đông đảo khách hàng. Ngoài lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, doanh nghiệp của anh còn tạo việc làm cho nhiều thanh niên quê hương. Anh Phú cho biết: Hiện tại Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, lúc cao điểm có khoảng 20 lao động thời vụ, thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/lao động/tháng. Hầu hết lao động tại Công ty đều là đoàn viên, thanh niên của xã

Duy Nhất. Các bạn trẻ rất phấn khởi vì được anh hỗ trợ việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình... Tương tự anh Phú, nhờ kiên trì học hỏi, tích lũy vốn, kinh nghiệm, anh Phạm Văn Quang, thôn Đức Long đã đi lên từ một công nhân lành nghề để thành lập doanh nghiệp, trở thành Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Dương Quang có trụ sở tại thành phố Thái Bình. Hiện nay, doanh nghiệp của anh tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, trong đó có một số lao động của xã Duy Nhất. Thu nhập khá giúp anh Quang có điều kiện ủng hộ, hỗ trợ nhiều hoạt động, phong trào của quê hương.

Anh Phạm Thanh Phú, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Duy Nhất cho biết: Địa phương hiện có gần

2.000 đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi lao động. Hiện nay, ngoài lực lượng đi học, đi làm ăn xa, hầu hết đoàn viên, thanh niên tham gia lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế thông qua các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp, phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoặc sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại quê hương. Để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, những năm qua, Đoàn xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt tuyên truyền đoàn viên, thanh niên mạnh dạn áp dụng sản xuất các cây, con giống mới cho hiệu quả kinh tế cao. Đoàn xã tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho đoàn viên, thanh niên vay tổng vốn ủy thác gần 2 tỷ đồng; đồng thời quản lý tốt nguồn vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường; vốn xóa đói, giảm nghèo; vốn giải quyết việc làm; vốn học sinh, sinh viên... giúp đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình, một số đoàn viên, thanh niên khó khăn có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Đoàn xã liên kết với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, sản

xuất cơ khí, dịch vụ an ninh để giới thiệu việc làm cho nhiều thanh niên địa phương. Với sự hỗ trợ tích cực của Đoàn xã và tinh thần xung kích, nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên xã Duy Nhất đã mạnh dạn đầu tư vốn phát triển các mô hình kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ... Hiện xã có 30 gia trại chăn nuôi lợn, gà, cá do thanh

niên làm chủ, cho thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm. Đoàn viên, thanh niên còn là những người chủ trẻ đứng đầu 3 doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ cao cấp, xưởng cơ khí, 5 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, tủ nhựa cao cấp, 3 công ty thương mại, dịch vụ có thu nhập từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Kinh tế phát triển, thu nhập

ổn định là điều kiện tiên quyết để đoàn viên, thanh niên xã Duy Nhất góp sức vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng hơn 50km đường giao thông nông thôn, hàng chục công trình trường học, nhà văn hóa, sân thể thao... góp phần cùng nhân dân Duy Nhất về đích nông thôn mới năm 2017.

**QUYNH LƯU**

**VIGLACERA**  
**Sẵn sàng quỹ đất sạch cho nhà đầu tư**

*Khởi công xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Tiên Hải từ đầu năm 2016, đến nay, Tổng công ty Viglacera đã hoàn thành giai đoạn một, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp tới sản xuất, kinh doanh.*



Quỹ đất sạch tại khu công nghiệp Tiên Hải đã sẵn sàng cho nhà đầu tư thứ cấp thuê.

Theo đánh giá của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, KCN Tiên Hải là 1 trong 6 KCN tập trung của tỉnh nằm trong quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020. Đây là khu vực được xác định là trọng điểm phát triển hành lang kinh tế Tây Bắc - Đông Nam của tỉnh, nằm trên tuyến đường bộ ven biển nối từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, cách sân bay quốc tế Cát Bi, cảng biển Đình Vũ và cảng biển nước sâu Lạch Huyện khoảng 40km, rất thuận lợi về giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không. Ngoài ra, KCN này còn có lợi thế rất lớn về nguồn năng lượng điện, than, khí đốt tự nhiên với trữ lượng lớn, có thể khai thác lâu dài cùng quỹ đất sạch ven biển thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như luyện gang, thép, sản xuất gạch ốp lát, sành, sứ vệ sinh, sứ dân dụng, thủy tinh cao cấp, xi măng trắng... Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, những năm qua, KCN Tiên Hải đã thu hút được gần 50 dự án đầu tư với số vốn đăng ký trên 5.100 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Đặc biệt, Tổng công ty Viglacera vừa là nhà đầu tư ban đầu, chất lượng sản phẩm đầu tư thứ cấp tại KCN sẽ là yếu tố quan trọng và là điều kiện



Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đầu tư dụng nguồn khí đốt tự nhiên đưa vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.

thuận lợi để việc xây dựng KCN Tiên Hải trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian tới. Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Tiên Hải hoàn thành đúng thời điểm tỉnh và các ngành chức năng đang tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tạo điều kiện

**THU THUY**



Doanh nghiệp của anh Phạm Quang Phú tạo việc làm thường xuyên cho 8 - 10 thanh niên xã Duy Nhất.